

Xin chào!

Chào mừng quý vị đến với

WORKNET DUPAGE

ĐÔI ĐIỀU VỀ CHÚNG TÔI

CHÚNG TÔI LÀ văn phòng Phát Triển Lực Lượng Lao Động của Quận DuPage, Illinois. Mục tiêu chính của chúng tôi là kết nối những người tìm kiếm việc làm với các nguồn lực, chiến lược tìm việc và các kỹ năng công việc cần thiết cho việc làm tại những lĩnh vực đòi hỏi cao trong nền kinh tế địa phương của chúng ta. Bằng cách thực hiện điều này, chúng tôi củng cố lực lượng lao động địa phương và các cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời tiếp sức cho cư dân – bao gồm cả thanh thiếu niên và những người đang gặp trở ngại đang kể trong việc làm của mình – trong công cuộc tìm kiếm một sự nghiệp có ý nghĩa và tính ổn định về kinh tế.

CÁCH CHÚNG TÔI GIÚP ĐỠ QUÝ VỊ

Chúng tôi hỗ trợ những người tìm kiếm việc làm theo nhiều cách khác nhau. Chúng tôi có nhiều dịch vụ mở và cung cấp cho công chúng, còn các dịch vụ khác chỉ dành cho những cá nhân có đủ điều kiện. Chúng tôi cung cấp cho những người tìm kiếm việc làm các dịch vụ chính như sau:

1. **Hội Thảo, Sự Kiện và Nguồn Lực Miễn Phí, Mở Cửa cho Công Chúng**

Chúng tôi tiến hành các hội thảo và phiên trao đổi cung cấp thông tin hàng tháng về nhiều chủ đề tìm việc chẳng hạn như viết sơ yếu lý lịch, phỏng vấn, công nghệ ứng tuyển cho công việc, quyền của người lao động, v.v. Chúng tôi cũng tổ chức những sự kiện do người sử dụng lao động điều hành và các phiên tuyển dụng. Các nguồn lực có sẵn bao gồm bảng thông báo việc làm trực tuyến, quyền tiếp cận máy tính và máy in tại chỗ cũng như các phòng họp nhỏ được thiết kế giống như văn phòng, có thể đặt trước.

2. **Các Phiên Trao Đổi Chuyên Sâu về Tìm Kiếm Việc Làm và Tư Vấn Nghề Nghiệp dành cho các Cá Nhân Đủ Điều Kiện**

Chúng tôi cung cấp các phiên trao đổi cung cấp thông tin về tìm kiếm việc làm chuyên sâu, cùng với dịch vụ định hướng nghề nghiệp trực tiếp một một dành cho các cá nhân đủ điều kiện.

3. **Tài Trợ về Đào Tạo và Giáo Dục dành cho các Cá Nhân Đủ Điều Kiện**

Những cá nhân còn thiếu các kỹ năng, chứng chỉ hoặc kiến thức cần thiết để có một công việc với chất lượng cao có thể đủ tiêu chuẩn nhận tài trợ giúp họ đủ điều kiện được tuyển dụng trong các lĩnh vực này. Văn phòng của chúng tôi sẽ hỗ trợ các cá nhân đủ điều kiện xuyên suốt quá trình này, bao gồm đánh giá, lập kế hoạch về việc làm & đào tạo, báo cáo tiến độ hàng tháng và theo dõi thường xuyên sau lần tuyển dụng thành công. Các cá nhân đủ điều kiện có thể được chấp thuận khoản tài trợ tối đa \$10.000 để trang trải chi phí chương trình đào tạo được chấp thuận.

CÁC BƯỚC TIẾP THEO

1. Nếu quý vị quan tâm đến việc tham dự các hội thảo hoặc sự kiện miễn phí, mở cửa cho công chúng của chúng tôi, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.worknetdupage.org, để tìm hiểu thêm về các sự kiện sắp diễn ra. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thông dịch.
2. Nếu quý vị quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về các dịch vụ được tài trợ dành cho cá nhân đủ điều kiện, chẳng hạn như dịch vụ định hướng nghề nghiệp trực tiếp một một hoặc các khóa đào tạo được tài trợ, vui lòng điền vào biểu mẫu này qua trang web của chúng tôi:

Xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi phục vụ nhu cầu của nhiều người khác nhau có nhiều nền tảng khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện cho một số dịch vụ nhất định, bao gồm cả việc tài trợ đào tạo. workNet DuPage nhận tài trợ chủ yếu từ WIOA, Đạo Luật về Đổi Mới & Cơ Hội cho Lực Lượng Lao Động. Các dịch vụ thường được giới hạn cho cư dân Quận DuPage.

Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn nhận các dịch vụ của chúng tôi nếu quý vị:

1. Được Phép Làm Việc tại Hoa Kỳ, VÀ
2. Đang Thất Nghiệp hoặc Thiếu Việc Làm
 - Đang nhận (hoặc gần đây mới nhận) bảo hiểm thất nghiệp HOẶC
 - Đang nhận (hoặc gần đây mới nhận) nguồn lực hỗ trợ công khai chẳng hạn như SNAP, TANF, Hỗ Trợ Người Tị Nạn, v.v.

Sau khi quý vị đã điền vào biểu mẫu này, chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị để thảo luận về các bước tiếp theo. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ thông dịch.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CHÚNG TÔI:

workNet DuPage
2525 Cabot Drive
Lisle, IL 60532
630.955.2030
www.worknetdupage.org

Nguồn Lực Bổ Sung Dành Cho Người Tìm Kiếm Việc Làm (Skill Up DuPage)

Văn phòng của chúng tôi là một phần của mạng lưới hỗ trợ việc làm/người tìm kiếm việc làm vững chắc nằm trong Quận DuPage. Để giúp cư dân tận dụng các dịch vụ tốt nhất cho nhu cầu cá nhân của họ, chúng tôi đã tạo ra một nguồn lực đơn nhất, Skill Up DuPage, để giới thiệu mạng lưới này trong một tập hợp thuận tiện.

Liên kết đến bản đồ Google Map của Nguồn Lực Dành Cho Người Tìm Kiếm Việc Làm của chúng tôi để xem các địa điểm cung cấp nguồn lực Skill Up trong Quận DuPage:

